

Số: 86/TB-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO**Kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại buổi làm việc
về kết quả công tác Quý III/2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác
Quý IV/2020 của Cục Kế hoạch - Tài chính**

Ngày 15/10/2020, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã chủ trì buổi làm việc về kết quả công tác Quý III/2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý IV/2020 của Cục Kế hoạch – Tài chính. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lãnh đạo Cục cùng tập thể cán bộ chủ chốt, các công chức, viên chức Cục Kế hoạch - Tài chính; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác Quý III/2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý IV/2020 của Cục Kế hoạch – Tài chính và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi kết luận như sau:

1. Trong Quý III/2020, tập thể Lãnh đạo Cục và công chức, viên chức, người lao động Cục Kế hoạch - Tài chính đã nỗ lực tập trung triển khai, tổ chức hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như tham mưu xây dựng các Báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành Tư pháp năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Báo cáo phục vụ Hội nghị Trung ương 13, khóa XII..., nhiều đóng góp của Bộ, ngành Tư pháp được ghi nhận tại các dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền. Cục đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành ngân sách hiệu quả; phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành công tác phục vụ Đoàn kiểm toán chuyên đề theo Nghị quyết 49/NQ-TW. Các nhiệm vụ về đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 84/2020/NQ-CP của Chính phủ được Cục tập trung tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện quyết liệt; hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư và các đơn vị dự toán cấp 2.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đã được phân tích, đánh giá tại Báo cáo công tác của Cục, cụ thể như: công tác phối hợp tham mưu Lãnh đạo Bộ hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện các nhiệm vụ công tác chung của Bộ, ngành có lúc, có việc còn chưa kịp thời; một số nhiệm vụ do Cục Kế hoạch – Tài chính chủ trì, trong đó có việc xây dựng các văn bản, đề án chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

2. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch – tài chính trong thời gian tới, đề nghị tập thể Lãnh đạo Cục Kế hoạch – Tài chính, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là phát huy hơn nữa vai trò là đơn vị tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ quản lý về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý tài sản công và đầu tư xây dựng của Bộ Tư pháp; nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2020, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Rà soát các nhiệm vụ được giao tại Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ, Kế hoạch công tác của Cục, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công được xác định tại Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các buổi làm việc với Cục để khẩn trương tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, tránh việc bỏ sót nhiệm vụ được giao.

2.2. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời hơn với các đơn vị thuộc Bộ để bảo đảm các nhiệm vụ công tác của Bộ, ngành nói chung và công tác của Cục được thường xuyên, liên tục, kịp thời, nhất là quan tâm hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp dưới thực hiện hiệu quả, đúng quy định trong công tác tài chính, kế toán, quản lý ngân sách, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản. Kịp thời thông tin, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.3. Tập trung hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành các văn bản, đề án quá hạn đã nêu tại báo cáo. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, kịp thời tham mưu xây dựng, góp ý đối với các báo cáo, vấn đề của Bộ, ngành trong các báo cáo về kinh tế - xã hội phục vụ Hội nghị của Đảng, kỳ họp Quốc hội, Chính phủ.

Khẩn trương phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Đề án giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo kết luận số 11/TB-BTP ngày 31/3/2020, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tháng 11/2020.

2.4. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất thuộc Bộ Tư pháp quản lý, trong đó: Tập trung nghiên cứu, sớm tham mưu Lãnh đạo Bộ phương án xử lý, sắp xếp đối với Trụ sở số 10 Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Trụ sở số 10 Pasteur, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, đảm bảo quản lý, khai thác tài sản được giao hiệu quả, đúng quy định. Phối hợp Tổng cục THADS và các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan THADS thực hiện việc

xấp sếp, xử lý nhà đất của các cơ quan THADS trong toàn quốc theo chủ trương, định hướng đã được Lãnh đạo Bộ cho ý kiến.

2.5. Rà soát, sắp xếp xe ô tô chuyên dùng theo Quyết định số 1993/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, trình Bộ trưởng phê duyệt phương án sắp xếp xe ô tô chuyên dùng và quyết định mua xe ô tô chuyên dùng 16 chỗ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn ngân sách được giao.

2.6. Đối với công tác quản lý đầu tư năm 2021, đề nghị Cục Kế hoạch – Tài chính phối hợp Tổng cục THADS và các đơn vị liên quan thống nhất Quy trình/Quy chế phối hợp trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ, ngành Tư pháp để thống nhất về trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định các giai đoạn từ chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo chặt chẽ, thông suốt; tham mưu đề xuất định hướng thiết kế công trình theo một số mẫu nhất định, khung tiêu chuẩn quy mô, kỹ thuật về mặt bằng, diện tích trụ sở làm việc cơ quan THADS, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ về thiết kế, “nhận diện hình ảnh” cơ quan THADS trong toàn quốc, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 12/2020.

2.7. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc quyết liệt các chủ đầu tư dự án thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, đẩy nhanh tiến độ các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang chậm, nhất là các dự án do Tổng cục Thi hành án dân sự làm chủ đầu tư, bảo đảm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo.

Khẩn trương thực hiện các thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án Trụ sở Trường Trung cấp luật Tây Bắc, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ để sớm thực hiện bàn giao về Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ đầu tư và trực tiếp quản lý một số dự án đang được đầu tư xây dựng thuộc Bộ Tư pháp cho đến khi Lãnh đạo Bộ có quyết định mới.

2.8. Phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo rà soát, cung cấp các số liệu thống kê về công tác tư pháp chính xác, đầy đủ, kịp thời. Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê của Bộ, ngành Tư pháp, đặc biệt là công tác phân tích, dự báo số liệu thống kê để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành chung.

Phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục công nghệ thông tin hướng dẫn các cơ quan tư pháp địa phương chính thức áp dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp từ kỳ báo cáo thống kê năm 2020.

Trên đây là Kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại buổi làm việc với Cục Kế hoạch – Tài chính ngày 15/10/2020 về kết quả công tác Quý III/2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý IV/2020, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Cục Kế hoạch – Tài chính (để t/h);
- Tổng cục THADS (để t/h);
- Vụ Tổ chức cán bộ (để t/h);
- Công TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT,VP (BTK,TH).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Thị Thu Phương